

Giới thiệu

HÀNH TRÌNH VỚI MẸ

JOURNEY WITH OUR BLESSED MOTHER



Trong Tâm Tình Tri Ân nhân dịp kỷ niệm ghi dấu 40 năm đời Linh Mục thăng trâm, 43 năm Ca Trưởng, 45 năm Sáng Tác, ghi dấu tác phẩm thứ 83, và nhạc phẩm thứ 1400 của Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi, đồng thời, nhằm phát huy nền Văn Hoá Văn Nghệ Việt Nam trong lãnh vực Thánh Nhạc tại Hải Ngoại, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh sẽ tổ chức **Ngày Văn Hóa DẠ HỘI TÂM TÌNH CẢM TẠ TRI ÂN** và giới thiệu những Tác Phẩm Để Đời của Linh Mục Nhạc sĩ Paul Văn Chi.

Trân trọng kính mời Quý vị bớt chút thời gian đến tham dự:

DẠ HỘI TÂM TÌNH CẢM TẠ TRI ÂN

vào hồi 7.00 tối Chúa Nhật ngày 6 Tháng 3 Năm 2016

tại Nhà Hàng **CRYSTAL PALACE CANLEY HEIGHTS,**

để Giới Thiệu **ĐẠI TÁC PHẨM**

HÀNH TRÌNH VỚI MẸ - JOURNEY WITH OUR BLESSED MOTHER,

với những tư liệu giá trị về Hiền Mẫu Maria dấu yêu

như một tâm tình tạ ơn:

1 ĐẠI TÁC PHẨM HÀNH TRÌNH VỚI MẸ, với những hình ảnh ghi dấu những sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra khắp nơi trên thế giới từ năm 40 đến năm 2009. Cuốn sách với đầy đủ những hình ảnh và giải thích tường tận bằng Việt Ngữ và Anh Ngữ về **HÀNH TRÌNH VỚI MẸ** yêu thương từ ái.

2 DVD Documentary Tài Liệu Giá Trị về HÀNH TRÌNH VỚI MẸ, với kỹ thuật tân kỳ nhất của DVD 9 kết hợp những hình ảnh và thuyết minh bằng Anh Ngữ và Việt Ngữ cho mọi lứa tuổi, để hiểu rõ hơn về Hiền Mẫu Maria trong tâm tình tạ ơn với sự cộng tác đặc biệt của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh.

3 DVD Karaoke Thánh Ca HÀNH TRÌNH VỚI MẸ, góp nhặt 30 Ca Khúc Cảm Tạ Tri Ân đặc biệt trải dài trong 45 năm sáng tác.

4 Double CD HÀNH TRÌNH VỚI MẸ với 30 Ca Khúc Cảm Tạ Tri Ân đặc biệt.

- Đại Tác Phẩm **HÀNH TRÌNH VỚI MẸ** đặc biệt là dịp đặc biệt để Linh Mục Nhạc sĩ Paul Văn Chi và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh bày tỏ tâm tình tạ ơn với Thiên Chúa, Hiền Mẫu Maria, và Quê Hương Dân Tộc Việt Nam cũng như tri ân quý vị.
- Đại Tác Phẩm **HÀNH TRÌNH VỚI MẸ** không thể thiếu trong tủ sách gia đình, để làm tài liệu tìm hiểu và học hỏi.

XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẠI TÁC PHẨM HÀNH TRÌNH VỚI MẸ - JOURNEY WITH OUR BLESSED MOTHER.

Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh.

Mùa Chay Năm Đại Thánh Lòng Thương Xót 2016.

